

ข้อมูลการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565

- 1) รายชื่อผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่เสนอเพื่อสมัครขอรับรางวัล จำนวน 38 ผลงาน
- 2) กรมอนามัยส่งผลงานเพื่อสมัครรางวัลฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 36 ผลงาน

โดยลำดับที่ 10-12 (ลำดับ 7, กองแผน คอ.10) รวมเนื้อหาผลงานส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ

ผลงานเรื่อง การป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ ด้วยแพลตฟอร์ม Thai Slop COVID

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน	ประเภทรางวัล	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
1	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 - 2570	พัฒนาการบริการ	1) นางวิมล บ้านพวน 2) นางอัญชรี บัญญาประเสริฐ
2	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	เด็กไทยสายตายาววิถีชีวิตใหม่ ลูกการเรียนรู้ที่ดีกว่า	บูรณาการข้อมูลเพื่อ การบริการ	1) นางปณิตา จันเมือง 2) นางสาวกัญญา โสตาบิตตา
3	สำนักทันตสาธารณสุข	ชมรมสู่วัย สุขใจ สุขใจฟันดี	พัฒนาการบริการ	นายกลวัชร ปางวงศ์
4	สำนักโภชนาการ	โปรแกรมรับชมเมนูสุขภาพออนไลน์	นวัตกรรมการบริการ	น.ส.บังเอิญ ทองมอญ
5	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	การพัฒนากระบวนการข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในประเทศไทย (YFHS Application)	นวัตกรรมการบริการ	1) นางอรุมา ทางดี 2) น.ส.ศรินทร์ เกิดกุลรัตน์
6	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	นวัตกรรมบริการ "หลักสุตรพระคณาปัญญา (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสม.) หลักสุตร 70 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ กรมอนามัย	นวัตกรรมการบริการ	น.ส.จุฑาทิศา เจนจิตร
7	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	ดีจิตส พลัสฟอรั่ม ก้าวหัวใจ	พัฒนาการบริการ	น.ส.สุพิชชา วงศ์จันทร์
8	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยทเรียน E-Learning สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ ในการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	พัฒนาการบริการ	นางเปรมฤทัย เกตุเรน
9	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19	การบริการที่ตอบสนองต่อสภาะวิกฤต (ภาพรวมกรม :1 กรม 1 ผลงาน)	นายพิชญ์ พิธีรุ่งเรือง
10	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ระบบควบคุมกำกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของสถานประกอบการสร้างความปลอดภัยประชาชน	นวัตกรรมการบริการ	น.ส.นรินทร์ อภิชัยนันท์
11	กองแผนงาน	การพัฒนากระบวนการมาตรฐานสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด (Thai Slop Covid Plus)	นวัตกรรมการบริการ	นายศรัณยู จำปาไชยศรี
12	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	การขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด19 ด้วยแพลตฟอร์มไทยสล็อปกอวิต เซตสุขภาพที่ 10	พัฒนาการบริการ	น.ส.ศศิตา สาริมา
13	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	การพัฒนาแบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการรับรองผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561	พัฒนาการบริการ	1) นายเอกชัย ชัยเดช 2) นายสุชาติ สุขเจริญ
14	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	การพัฒนาแอปพลิเคชันในครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) น.ส.วราภรณ์ ฉาวรวงษ์ 2) นายกฤตกร พงศ์ธนากุล
15	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	โปรแกรมสร้างความรอบรู้อนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องกันโควิด-19	นวัตกรรมการบริการ	น.ส.ชวิตา แก้วสอน
16	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	เครื่องมือการจัดลำดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	นวัตกรรมการบริการ	น.ส.นฤกร บุรณนิตี
17	กองกฎหมาย	ระบบพิทักษ์สิทธิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	พัฒนาการบริการ	น.ส.ไพสิบลสรพวรรณ
18	ศูนย์วิจัยปฏิบัติการกรมอนามัย	การพัฒนากระบวนการห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานสากล	พัฒนาการบริการ	นางวันนิ มาแก้ว

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน	ประเภทรางวัล	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
19	กองแผนงาน	ระบบศึกรองระดับความเดือดร้อนสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Save Thai)	นวัตกรรมการบริการ	บ.ส.เพชรพรหม เจริญเลิศวิวัฒน์
20	กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	สาสุขขั้วรี่ เชื้อใต้	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) นายสายชล คล้อยเอี่ยม 2) บ.ส.กึ่งพิภพ น่านาญคง(คอ3)
21	สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง	พันวิฤตศึกษานการณั โควิด19 ด้วยศูนย์พักคอยชุมชนเขตเมือง : บทบาทกรมอนามัย ด้านส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	พัฒนาการบริการ	นางจันทิรา นันทมงคลชัย
22	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ระบบเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงผุคนวันอัคโฆมติ	บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ	นายเนษภัทร อีระวรรณเสีรี
23	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	พลังเครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก เพื่อการจัดการการคลอดที่ปลอดภัยในถิ่นทุรกันดาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พัฒนาการบริการ	1) นางกฤษณา กาเผือก(คอ1) 2) นางรุ่งรัศมี ศรีวงค์พันธ์ (คอข)
24	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิชญโลก	การพัฒนา 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ (6 Value MCH Program) เขตสุขภาพที่ 2	พัฒนาการบริการ	นางดวงหทัย จันทรเชื้อ
25	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	9 อย่างเพื่อสร้างลูก สุขแต่เด็กแบบองค์รวมผ่านแอปพลิเคชันไลน์	นวัตกรรมการบริการ	นายอุดมศักดิ์ แก้วบังเกิด
26	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพระดับตักทลโพทะเลบฏิกฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อรว) เขตสุขภาพที่ 3	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) นายชาติริ สิตาคำ 2) นางนาฎสินี ชัยแก้ว
27	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ระบบติดตามมาตรการการป้องกันกิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	นวัตกรรมการบริการ	นางพัชราภรณ์ พัฒนะ
28	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	Thai Fit Stop Fat	พัฒนาการบริการ	1) นายศิลาชัย เสรทนานนท์ 2) บ.ส.อริวัฒน์ ศรีจันทร์
29	ศูนย์อนามัยที่ 6 ขลบุรี	บริหารจัดการการคุมกำเนิดเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6	พัฒนาการบริการ	1) นางศิริพร จรรย์จิรวัฒนา 2) นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม
30	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	รูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการของไลน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (Line Official Account): 'สุขภาพดีมีรางวัล' ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ	นวัตกรรมการบริการ	1) พ.ท.ชาติภร ฆรรธาธิป 2) นายอริวัฒน์ บุตราบุตร
31	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภัยไทย-ลาว	พัฒนาการบริการ	นางสุภาภรณ์ สมุทศิลป์
32	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	การจัดหาอาหารให้เด็กปฐมวัยตามภาวะโภชนาการ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและที่บ้าน	พัฒนาการบริการ	นางโสพรรณ เรืองเจริญ
33	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	การพัฒนาต้นแบบแม่กิตติลาบฏิกฐาก	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) นางร้อยศรีพรกร ประพาภรณ์ 2) นางสาววรรณพร สว่างบุญ
34	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครวัยรุนและสตรียุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 9	นวัตกรรมการบริการ	1) นางทรงคุณ ศรีวงษ์โชติ 2) บ.ส.วิภูฏาศักดิ์ วรรษัญญุศม์
35	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	สร้างเด็กอัจฉริยะด้วยการพัฒนาทักษะสมอง เขตสุขภาพที่ 10	พัฒนาการบริการ	1) บ.ส.ปิยดา วิวัฒน์ 2) นางศินิภาฏ โสวัตร
36	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	Six B Value สู่การพัฒนาความรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10	พัฒนาการบริการ	นางอมวพร สันธุภณั
37	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการ	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) นางโลภิตา สุขจุฬ 2) บ.ส.รุธานา ยายะวัต
38	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	สื่อภาพกระบวนการแปร่งฟันสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	นวัตกรรมการบริการ	บ.ส.พิศนา ฤทธิกุล